



ที่ อด ๐๐๒๓.๑/จตม

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม “หลักสูตรอำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา หลักการบริหารสาธารณะ พร้อมกับทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น ในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ในการนี้ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา ประธานสภา เลขานุการ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจ หรือพิจารณาส่งบุคลากรตามเหมาะสมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐๔๒๒๑๒๕๖๗

เลขที่ 1655
วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๑



ที่ ศธ๐๕๓๐.๓๓/๒๕๕๐

สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “หลักสูตร อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายละเอียดโครงการอบรม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตร อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา หลักการบริการสาธารณะ พร้อมกับ ทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น” กำหนดการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภลัย อำเภอมือเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทวิทย์ เจริญชัยภูมิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงและให้ความรู้เรื่องในการปฏิบัติงาน และการวินิจฉัย การตีความตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ อำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย หรือเงินอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ในการนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
- ผู้อำนวยการ
- หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
อ.ม.ท. ๑ น.ค.พ.ที่ ๓๓๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานโครงการอบรม

โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๔๕-๓๔๑๕, ๐๘-๑๔๒๔-๗๕๓๐

โทรสาร ๐-๒๕๒๖ ๓๔๗๒, ๐-๒๖๔๔ ๐๕๔๒

ที่ ศธ๐๕๓๐.๓๓/ว๓๐๕๐



สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “หลักสูตร อำนวยการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา ”

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนจ้งหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคํการบรหการส่วนต่าบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายละเอียดโครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตร อำนวยการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา หลักการบริการสาธารณะ พร้อมกับ ทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น” กำหนดการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภคาลัย อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงและให้ความรู้เรื่องในการปฏิบัติงาน และการวินิจฉัย การตีความตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ อำนวยการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย หรือเงินอื่นๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฝึกอบรมฯ โทร ๐๘-๖๓๔๕-๓๙๑๕, ๐๘-๔ ๓๓๔ ๒๗๒๗ โทรสาร ๐-๒๔๒๖ ๓๔๗๒ หรือสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ www.9npu9.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
ผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ยuthพล ทวะชาลี)

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ประสานงานโครงการอบรม

โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๔๕-๓๙๑๕, ๐๘-๑๕๒๔-๗๙๓๐

โทรสาร ๐-๒๔๒๖ ๓๔๗๒, ๐-๒๖๔๔ ๐๕๕๒

โหลดเอกสารโครงการได้ที่ www.9npu9.com

โครงการอบรม

“หลักสูตร อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง
 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา หลักการบริการสาธารณะ พร้อม
 กับ ทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น
 ในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น”

.....

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยร่างประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และบัญญัติให้มีการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล รวมทั้งควรรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรรวมกัน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศได้แก่ประเด็น การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล (ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...) การควรรวมเทศบาล การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จำนวนสมาชิกสภาที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามจำนวนประชากร การได้มาของผู้บริหารท้องถิ่น วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ การเงิน การคลังและการงบประมาณ เป็นต้น ประกอบกับทิศทางการเลือกตั้งของท้องถิ่นในอนาคต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจกฎหมายเลือกตั้ง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การเตรียมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการ/ภารกิจ/กิจกรรมต่างๆให้เดินหน้าไปได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เป็นจำนวนมากเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แนวทางการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบใหม่) แนวทางการเบิกจ่าย เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบใหม่) เป็นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาด รวมไปถึงการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่สลับซับซ้อนจนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการยกร่าง และกระบวนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น อีกทั้งมีการตราข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อันเป็นผลทำให้ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัตินั้นๆ ไม่มีผลใช้บังคับและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือสั่งการกำหนด หรือไม่มีระเบียบรองรับ ซึ่งฝ่ายข้าราชการประจำจะเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงาน อันอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงอาจมีมาจากหลายสาเหตุ อาทิ ปัญหาหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณไม่ชัดเจน ดังนั้น ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย และลดปัญหาการทักท้วงจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรม “หลักสูตร อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งกันกีฬา หลักการบริการสาธารณะ พร้อมกับ ทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงและให้ความรู้เรื่องในการปฏิบัติงาน และการวินิจฉัย การตีความตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กรอบโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ สาระสำคัญของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระสำคัญของร่างประมวลกฎหมาย อปท.

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจกรอบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ การประชุมสภาท้องถิ่น และการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาท้องถิ่น

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภา หลังจากการประกาศใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจกับแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบท ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยุคประเทศไทย ๔.๐

๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ อำนาจในการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย หรือเงินอื่นๆ

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ / พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

๔.๑ นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ พนักงานท้องถิ่น

๔.๔ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๕ หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าฝ่าย

๔.๖ บุคลากร / นักวิชาการศึกษา

๔.๗ นักวิชาการพัสดุ / นักวิชาการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี / นักวิชาการจัดเก็บรายได้ / นิติกร /

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๔.๘ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๔.๙ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

๕. ระยะเวลาการอบรม / สถานที่อบรม

กำหนดการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๖. รูปแบบการจัดอบรม

เป็นการบรรยายให้ความรู้ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยาย และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘(๑) ซึ่งวางข้อกำหนดไว้ว่า “การอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ” โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการในด้านการจัดศึกษา และดำเนินการอบรม ดังนั้น จึงสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ค่าพัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตร ค่ากระเป๋าเอกสาร กระดาษ ปากกา และค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดทำคู่มือบัตรคำตอบ และค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และค่าประสานงาน ค่าจัดทำแผ่นวีดีโอประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆโดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

สำหรับค่าที่พักพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๙

๘. การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ ศูนย์ประสานงานฯ ดังนี้

๘.๑ สมัครทางโทรศัพท์ ๐๘-๔๓๓๔-๒๗๒๗, ๐๘-๑๔๒๔-๗๙๓๐, ๐๘-๖๓๔๕-๓๙๑๕

๘.๒ ส่งใบสมัครทางโทรสารมาที่หมายเลข ๐-๒๔๒๖ ๓๔๗๒, ๐-๒๖๔๔ ๐๕๔๒

๘.๓ ส่งใบสมัครทางE-mail add.: training.npu1@gmail.com

๘.๔ ส่งใบสมัครไอดีไลน์ (ID line) :9npu / สแกน :QR Code

๘.๕ ท่านสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : www.9npu9.com



๙. การชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) สำหรับผู้สมัครท่านสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือชำระเงินในวันลงทะเบียน

- โอนผ่าน : ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)ประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขา : บิ๊กซีมหาสารคาม
 ชื่อบัญชี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี : ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑-๔
- ให้ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันลงทะเบียน

หมายเหตุ - เมื่อท่านโอนค่าลงทะเบียนมาแล้ว ขอให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อขอรับใบเสร็จ

- ภายหลังจากการอบรมทุกหน่วยงานจะได้รับชุดแผ่นดีวีดีบันทึกไฟล์ข้อมูลจากวิทยากร และรูปถ่ายในวันอบรม โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

๑๐. การรับรองผลการอบรม

ผู้มีสิทธิเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม ซึ่งออกโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด

กำหนดการอบรม

“หลักสูตร อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/
 ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา
 หลักการบริการสาธารณะ พร้อมกับทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
 กำหนดการวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับเอกสารประกอบการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ► อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

วิทยากรโดย... อาจารย์นันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 ระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น (บรรยายเช้า - ป้าย)

- แนวทางการเบิกจ่าย เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ใหม่)
- แนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบใหม่)
- อำนาจสภาท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ
- อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการโอนรายจ่ายประจำ และเงินเหลือจ่าย
 จากหมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
- ประเภทโครงการที่สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมได้
- แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
- การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา หลักการบริการสาธารณะ
- เทคนิคในการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของสภาท้องถิ่น ฯลฯ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ► แนวทางการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย
 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบใหม่)

วิทยากรโดย... อาจารย์นันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น (บรรยายเช้า - บ่าย)

- กฎหมายเลือกตั้งที่ผู้บริหารจะต้องทราบ
- หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
- คุณสมบัติ ข้อห้าม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ฯ
- การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
- การวินิจฉัยข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- การแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภา
- การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
- การเลือกตั้งภายใต้กรอบกฎหมายใหม่
- วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
- การเตรียมตัวในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รับการเลือก ฯลฯ
- หลักการ และเหตุผล และสาระสำคัญของร่างประมวลกฎหมาย อปท.
- ผลดี ผลเสีย ของร่างประมวลกฎหมาย อปท.
- การรวบรวม อปท. และวิธีการรวบรวม
- การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
- อำนาจหน้าที่ของ อปท. ภายหลังการรวบรวม
- แนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

► ตอบข้อซักถามพร้อมชี้แนะทางออกของปัญหาต่างๆ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

► **บรรยายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาในการบริหารงานของ อปท. และการประชุมสภาท้องถิ่น (บรรยายต่อ)**

วิทยากรโดย... อาจารย์นันทวิทย์ เจียวชัยภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ระเบียบฯ และแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น (บรรยายเช้า - บ่าย)

- ทิศทางการกระจายอำนาจของท้องถิ่นในยุคเปลี่ยนผ่าน
- กรอบโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรอบโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น
- การบริหารงาน และงานธุรการของสภาท้องถิ่น
- อำนาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาท้องถิ่น
- การกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
- การเรียกประชุม นัดประชุมสภาท้องถิ่น
- การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
- การเลือกกรรมการสภาท้องถิ่น

- การยื่นอุทธรณ์ / การอภิปราย
- การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
- การสงวนคำแปรญัตติ การสงวนความเห็น
- การลงมติ การลงมติลับ ประเภทของมติ
- การประชุมลับ
- การบันทึก และรับรองรายงานการประชุม
- การพิจารณาข้อบัญญัติทั่วไป
- การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ
- ปัญหาการเบิกจ่ายเงินตามภารกิจต่างๆ

► ตอบข้อซักถามพร้อมชี้แนะทางออกของปัญหาต่างๆ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการสัมมนา / ประเมินผล / มอบวุฒิบัตร / พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ

- กำหนดการและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

แบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

“หลักสูตร อำนวยการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/
 ทุนสำรอง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา
 หลักการบริการสาธารณะ พร้อมกับทิศทางและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การปฏิรูปและแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
 กำหนดการวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในการอบรมครั้งนี้ พู่วัดได้มอบของที่ระลึกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกำหนด: ๑ ตัวและกระเป๋าเอกสาร

ขนาดรอบอกเสื้อแจ็คเก็ต Size M : 40 นิ้ว / Size L : 42 นิ้ว / Size XL : 44 นิ้ว / Size 2XL : 46 นิ้ว

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เลขที่..... หมู่ที่.....
 ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
๒. มีความประสงค์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน.....ราย ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 - ๒.๑) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....
 - ๒.๒) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....
 - ๒.๓) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....
 - ๒.๔) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....
 - ๒.๕) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....
 - ๒.๖) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....
 เบอร์มือถือ..... Size เสื้อแจ็คเก็ต.....

หมายเหตุ - การสำรองห้องพักผู้สมัครสามารถจองโดยตรงกับทางโรงแรม โดยแจ้งเข้าพักในการอบรมของทาง
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกำหนดการดังกล่าว ท่านจะได้อัตรา
 ค่าที่พักในราคาพิเศษตามที่โรงแรมกำหนด
 - โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี เบอร์โทร ๐๔๒ - ๓๔๗ ๔๔๔

๓. กรุณาส่งแบบตอบรับสมัครที่โทรสาร ๐-๒๔๒๖ ๓๔๗๒ และ ๐-๒๖๔๔ ๐๕๔๒
สมัครทาง E-mail address : training.npu1@gmail.com
หรือสมัครไอดีไลน์ (ID line) : 9npu / สแกน : QR Code



๔. ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น และค่าเดินทาง)
สำหรับผู้สมัครท่านสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่บัดนี้ หรือชำระเงินในวันลงทะเบียน

- โอนผ่าน : ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขา : บิ๊กซีมหาสารคาม
ชื่อบัญชี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี : ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑-๔
- ให้ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันลงทะเบียน

หมายเหตุ - เมื่อท่านโอนค่าลงทะเบียนมาแล้ว ขอให้ท่านนำสำเนาใบนำฝากเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อขอรับใบเสร็จ
- ภายหลังจากการอบรมทุกหน่วยงานจะได้รับชุดแผ่นซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูลจากวิทยากร และรูปถ่ายในวันอบรม โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

๕. ติดต่อสอบถามโทร : ๐๘-๔๓๓๔-๒๗๒๗, ๐๘-๑๔๒๔-๗๙๓๐, ๐๘-๖๓๔๕-๓๙๑๕
ไอดีไลน์ (ID line) : 9npu
ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : www.9npu9.com